

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559  
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายมารุต อรรถโกวิทวที รองประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เนื่องจากนายศิรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ติดภารกิจในการยื่นข้อเสนอเพื่อประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง โดยนายศิรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ จะมาเข้าร่วมประชุมภายหลังภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้น และนางสาวตารกศ ถาวรพานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	857,993,253.00	บาท
แบ่งออกเป็น	8,579,932,530	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	686,433,290.20	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	6,864,332,902	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 11,028 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 10,972 ราย ถือหุ้นรวมกัน 6,223,408,784 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวน 56 ราย ถือหุ้นรวมกัน 640,924,118 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 506 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,172,900,452 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.9272 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 52 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 558 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,173,531,988 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.9364 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป)
นายมารุต อรรถไกววัลย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป)
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม**

นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย (รักษาการ)
นายชวลิต กัลยาณมิตร	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางจันทิมา กอบวรรณศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล
หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสตินทร	กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
นางสาวดารณี พรรณกลิ่น	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางพิชชาภักดิ์สรร จิตดีโอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางสาวดารเกศ ถาวรพานิช	เลขานุการบริษัท

**ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม**

นายภราดร เลี้ยวสกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
นางสาววรรณต์ เก่งถนอมศักดิ์	
นางสาวอนุตร ปทีปวนิช	ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวณัททัย เกียรติวิญญู ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการที่ประชุมได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยนางสาววาชิณี พลับพลึง ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยการรับมอบฉันทะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนครั้งนี้

ลำดับถัดมา เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมแต่อย่างใด หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ลำดับถัดมา ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณา รวมถึงบริษัทฯ ได้ร่วมกันงดการเผยแพร่สื่อโฆษณา และแสดงคำอาลัยในสื่อโฆษณามัลติมีเดียทั้งหมด ตลอดจนปิดไฟส่องสว่างสำหรับป้ายโฆษณาภาพนิ่งในเวลากลางคืน โดยบริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะกลับมาเผยแพร่สื่อโฆษณาตามปกติในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อโฆษณาและผลประกอบการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา การใช้จ่ายงบโฆษณาของสื่อต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรม ลดลงจากปี 2558/59 มากกว่าร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายงบโฆษณาสำหรับสื่อโฆษณานอกบ้าน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเติบโตกว่าร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในการนี้ ประธานฯ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการสื่อโฆษณานอกบ้านรายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย เพื่อรับสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าสายใหม่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร ประกอบด้วย 31 สถานี และขบวนรถไฟฟ้า 58 ขบวน เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าสายดังกล่าวประมาณ 4 แสนคนต่อวันในปีแรก รวมทั้งการที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว

สุดท้ายนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดมีดังนี้

(ก) การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ("BSSH") จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTSG") และหุ้นสามัญในบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด ("BSS") จากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BTSC") ซึ่งการซื้อขายในครั้งนี้ เป็นการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญภายในกลุ่มบริษัท BTSG เนื่องจากกลุ่มบริษัท BTSG เชื่อมั่นว่า BSSH และ BSS ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) จะส่งเสริมและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ

(ข) การกู้ยืมเงินจาก BTSG ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกให้แก่บริษัทฯ สำหรับใช้ในการซื้อหุ้นสามัญใน BSSH และ BSS

(ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการระดมเงินทุนสำหรับใช้ในการขยายกิจการในอนาคต

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

\*\*\*\*\*

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า 21-43

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,172,788,760	99.9999
ไม่เห็นด้วย	704	0.0000
งดออกเสียง	358,300	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (531 ราย)	6,173,147,764	-

\*\*\*\*\*

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ได้แก่ นาย กวิน กาญจนพาณิชย์ และนายคง ชี เคื่อง ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BSSH และ BSS และการกู้ยืมเงินจาก BTSG เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกให้แก่บริษัทฯ สำหรับใช้ในการซื้อหุ้นสามัญใน BSSH และ BSS ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นจึงขออธิบายรายละเอียดของทั้ง 2 วาระพร้อมกัน แล้วจึงจะมีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระต่อไป

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเหตุผลและที่มาของการตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BSSH และ BSS ในครั้งนี้

นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่มีความต่อเนื่องและสามารถสนับสนุนธุรกิจสื่อโฆษณาซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจร สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปใช้เวลากับสื่อออนไลน์ รวมถึงการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน และ/หรือ แท็บเล็ตมากขึ้น ประกอบกับในปัจจุบัน ลูกค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ต้องการสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง ดังนั้น เมื่อพิจารณาลักษณะธุรกิจของ BSSH และ BSS ได้แก่ ธุรกิจระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) จะเห็นได้ว่ามีความต่อเนื่อง และช่วยสนับสนุนการพัฒนารูปแบบสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out-of-Home Media) แบบดั้งเดิมของกลุ่มบริษัทฯ ไปสู่สื่อโฆษณารูปแบบใหม่ ด้วยการอาศัยฐานข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจของ BSSH และ BSS มาใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการใช้สื่อโฆษณาให้กับลูกค้า เพื่อให้แพ็คเกจสื่อโฆษณาที่นำเสนอสามารถตอบโจทย์และสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดประสิทธิผลได้

ในการนี้ นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้อธิบายตัวอย่างการทำโปรโมชันของสินค้าแมคโดนัลด์ ซึ่งเริ่มจากการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคผ่านสื่อโฆษณาของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 486,000 คน และนำไปสู่การซื้อสินค้าในที่สุด ซึ่งเจ้าของสินค้าสามารถวัดประสิทธิผลของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ผ่านยอดขายที่เติบโตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50

ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่าประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BSSH และ BSS ได้แก่ (ก) การเพิ่มประเภทและความหลากหลายของสื่อโฆษณาที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ (ข) การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของพฤติกรรมผู้บริโภค อันจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการนำเสนอสื่อโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่สามารถวัดประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาได้ตามจริง และ (ค) การสร้างการเติบโตในอนาคตจากธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ลำดับถัดมา นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนเชิญนางสาวอนุตร ปทีปวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และนางสาวจिरยง อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด นำเสนอรายละเอียดและลักษณะของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญใน BSSH และ BSS และการกู้ยืมเงินจาก BTSG รวมทั้งชี้แจงความเห็น ตลอดจนความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางสาวอนุตร ปทีปวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงรายละเอียด และลักษณะของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญใน BSSH และ BSS และการกู้ยืมเงินจาก BTSG ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BSSH จำนวน 10,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSSH จาก BTSG ในราคาหุ้นละ 119.69 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,292,652,000 บาท (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น BSSH”)

BSSH ประกอบธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งการเข้าซื้อหุ้น BSSH จะทำให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทอื่น จำนวน 6 บริษัท ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

ชื่อนิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น โดย BSSH
1. บจ. แรบพิทเพย์ ซิสเต็ม (“RPS”)	ประกอบธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านเครือข่าย การรับชำระเงินแทน และการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น	800,000,000	ร้อยละ 80.00 (อีกร้อยละ 20.00 ถือโดย บจ. โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์))
2. บจ. แรบพิท-ไลน์เพย์ (“RLP”)	ประกอบธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านเครือข่าย และการรับชำระเงินแทน ภายใต้ชื่อ “แรบพิทไลน์เพย์ (Rabbit LINE Pay)”	399,999,800	ร้อยละ 50.00 โดยถือผ่าน RPS (อีกร้อยละ 50.00 ถือโดยบุคคลดังต่อไปนี้ (1) ร้อยละ 24.99 ถือโดย ไลน์ บิซ พลัส ฟิฟทีน ลิมิเต็ด และ (2) ร้อยละ 25.01 ถือโดย บจ. ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย))
3. บจ. เอทีเอส แรบพิทนิติบุคคลเฉพาะกิจ (“ATS”)	ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อรับโอนสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่เกิดจากการเบิกใช้สินเชื่อผ่านบัตรสมาชิกอออนแรบพิท (AEON Rabbit Member Card) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง BSS กับ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อีออน”) ซึ่งได้นำเอาฟังก์ชันการใช้งานและสิทธิประโยชน์หลากหลายของ BSS และอีออนมารวมไว้ในบัตรเดียว โดย ATS ได้แปลงสินทรัพย์ซึ่งได้แก่สิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ ภายใต้	40,000	ร้อยละ 51.00 (อีกร้อยละ 49.00 ถือโดยอีออน)

ชื่อนิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น โดย BSSH
	พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจการเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยโครงการมีอายุไม่เกิน 10 ปี และมีขนาดการลงทุนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่ง BSG จะเข้าลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดย ATS จำนวนไม่เกิน 4,500 ล้านบาท		
4. บจ. แรบบิท อินเทอร์เน็ต ("RI")	ประกอบธุรกิจ Web Portal ภายใต้ชื่อ "แรบบิท เดลี่ (Rabbit Daily)" ซึ่งรวบรวมเว็บไซต์และบทความต่าง ๆ และประกอบกิจการให้เข้าพื้นที่บนหน้าเว็บไซต์ (Web-based Application) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ E-commerce รวมถึงบริการทางการตลาดออนไลน์	4,001,000	ร้อยละ 25.00 (อีกร้อยละ 75.00 ถือโดยบุคคลดังต่อไปนี้ (1) ร้อยละ 52.20 ถือโดยเจีวี ลิมิเต็ด (2) ร้อยละ 10.50 ถือโดยมาเวอริคส์ 1988 ลิมิเต็ด (3) ร้อยละ 10.50 ถือโดยส้มโอ 1984 ลิมิเต็ด และ (4) ร้อยละ 1.80 ถือโดยนายพงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ)
5. บจ. แรบบิท อินซัวร์นซ์ โบรคเกอร์ ("RIB")	ประกอบธุรกิจให้บริการเปรียบเทียบราคาประกันออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "แรบบิท ไฟแนนซ์ (Rabbit Finance)"	4,300,000	ร้อยละ 51.00 (อีกร้อยละ 49.00 ถือหุ้นโดย RI)
6. บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป ("AD")	ประกอบธุรกิจให้บริการขายสินค้าผ่านโทรศัพท์ (Tele-sale) โดยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการติดต่อลูกค้าที่สนใจซื้อประกันและติดตามลูกค้าเก่าที่กรมธรรม์ใกล้ครบกำหนด	1,000,000	ร้อยละ 51.00 (อีกร้อยละ 49.00 ถือหุ้นโดย RI)

นอกจากนี้ ปัจจุบัน BSSH ยังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 60.00 ในบริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด ("BPS") ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีอันเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนและระบบชำระเงินภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม BPS จะไม่รวมอยู่ในธุรกรรมการซื้อขายหุ้น BSSH ในครั้งนี้ โดย BSG มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ BSSH ขายหุ้นทั้งหมดใน BPS ให้แก่ BSG หรือบริษัทย่อยของ BSG ก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น BSSH เสร็จสมบูรณ์

อนึ่ง BTSG จะขายหุ้น BSSH ที่เหลืออีกจำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSSH ให้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BBL") ซึ่งเป็นผู้ลงทุนประเภท Strategic Investor ที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของ BSSH ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2) การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BSS จำนวน 3,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSS จาก BTSC ในราคาหุ้นละ 184.39 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 663,804,000 บาท ("ธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS") ทั้งนี้ BBL เป็นผู้ถือหุ้น BSS อีกจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSS

BSS ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ในระดับย่อยผ่านบัตรแรบบิท (Rabbit Card) สำหรับระบบขนส่งมวลชนร้านค้าปลีก ตลอดจนธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งภายในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา BSS มีฐานผู้ถือบัตรแรบบิทในตลาดมากกว่า 5.3 ล้านใบ และมีพันธมิตรในเครือข่ายมากกว่า 90 ร้านค้าชั้นนำ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 จุด โดยปัจจุบัน มีรายการที่เกิดจากการใช้บัตรแรบบิทผ่านระบบขนส่งมวลชน และร้านค้าพันธมิตรเฉลี่ยมากกว่าวันละ 600,000 รายการ

3) การกู้ยืมเงินจาก BTSG ด้วยบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอการให้สินเชื่อเงินกู้ยืมจาก BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ("ธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG") เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน	:	เพื่อใช้ในการซื้อหุ้นสามัญใน BSSH และ BSS
วงเงินกู้	:	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุดที่บริษัทฯ ได้รับจากสถาบันการเงิน</li> <li>- ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ได้รับข้อเสนอใด ๆ จากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่ BTSG จะให้แก่บริษัทฯ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดี (MLR) เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("อัตรา MLR เฉลี่ย") ลบร้อยละ 2.00</li> <li>- BTSG สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยได้ในภายหลังตามต้นทุนในการจัดหาแหล่งเงินทุนของ BTSG</li> </ul>
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้	:	ไม่เกิน 5 ปี
การชำระคืนเงินกู้	:	ผ่อนชำระเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 10.00 ของเงินต้นต่อปี และชำระส่วนที่เหลือในปีสุดท้าย
ระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ทุก 3 เดือน



เงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BTSG จะไม่ให้เงินกู้จำนวนดังกล่าวแก่บริษัทฯ หากปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการกู้ยืมเงินดังกล่าวของ BTSG สูงกว่าอัตรา MLR เฉลี่ย</li> <li>- บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินจาก BTSG ต่อเมื่ออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่สำคัญที่ได้รับข้อเสนอจาก BTSG เป็นอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทฯ หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจากสถาบันการเงิน</li> </ul>
---------------------	--

ทั้งนี้ รุขกรรมการถือหุ้น BSSH และรุขกรรมการถือหุ้น BSS เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) และถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งขนาดรายการของรุขกรรมการถือหุ้น BSSH และรุขกรรมการถือหุ้น BSS ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 45.84 อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ หลังจากที่ได้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการเข้าถือหุ้น และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับ ร้อยละ 54.57 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ รายการที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100.00

นอกจากนี้ รุขกรรมการถือหุ้น BSSH รุขกรรมการถือหุ้น BSS และรุขกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก BTSG และ BTSC มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.30 และร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำดับ โดยขนาดรายการของ (ก) รุขกรรมการถือหุ้น BSSH และรุขกรรมการถือหุ้น BSS และ (ข) รุขกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG มีขนาดเท่ากับร้อยละ 92.48 และร้อยละ 29.92 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อคำนวณรวมกันจะมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 122.40 ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือ ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จากขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรุขกรรมการถือหุ้น BSSH รุขกรรมการถือหุ้น BSS และรุขกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า 44-90 และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH ธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS และธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG รายละเอียดของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS จะเสร็จสิ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับถัดมา นางสาวจिरยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH ธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS และธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) ธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ และมีความเห็นว่ามีเหมาะสม ที่ประชุมควรอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS

1.1) ข้อดีของการทำธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS ได้แก่ (ก) เป็นการลงทุนในกลุ่มกิจการที่ประกอบธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (ข) เป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ประสงค์จะเข้าลงทุน มีบริการอย่างครบวงจรทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ (ค) เป็นการเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุรกิจและแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทฯ (ง) เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต และ (จ) เป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่และเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่รวดเร็วขึ้นของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับการที่บริษัทฯ จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นี้ด้วยตนเอง

1.2) ข้อดีและความเสี่ยงของการทำธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS ได้แก่ (ก) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจด้อยลง ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS เพราะภาระเงินกู้ยืมและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS และการรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ BSSH และ BSS เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ข) การลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการที่บริษัทฯ ต้องบันทึกส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ค) ผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคต และ (ค) การไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้

1.3) การประเมินมูลค่าหุ้น BSSH และ BSS ซึ่งได้ประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยวิธีการประเมินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหุ้น BSSH ได้แก่ วิธีพิจารณามูลค่ารวมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Sum-of-the-Parts) ซึ่งได้มูลค่าระหว่าง 1,180.03 – 1,374.16 ล้านบาท อันเป็นช่วงราคาที่บริษัทฯ ใช้ในการเข้าซื้อหุ้น BSSH ที่มูลค่า 1,292.65 ล้านบาท และวิธีการประเมินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหุ้น BSS ได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้มูลค่าระหว่าง 657.92 – 745.67 ล้านบาท อันเป็นช่วงราคาที่บริษัทฯ ใช้ในการเข้าซื้อหุ้น BSS ที่มูลค่า 663.80 ล้านบาท

2) ธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ และมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรอนุมัติธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG

2.1) ข้อดีของธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG ได้แก่ (ก) เป็นการเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ (ข) ทำให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS (ค) มีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าเงื่อนไขของสถาบันการเงินโดยทั่วไป ประกอบกับมีกำหนดการชำระคืนเงินต้นที่สอดคล้องกับแผนการชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ซึ่งจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ (ง) มีภาวะ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่ำกว่าการระดมทุนโดยวิธีการอื่น

2.2) ข้อดีและความเสี่ยงของธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG ได้แก่ (ก) ความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ BTSG จะสูงขึ้น หากต้นทุนของแหล่งเงินทุนของ BTSG สูงขึ้น และ (ข) ความไม่แน่นอนที่ BTSG จะสามารถให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ ได้

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH ธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS และธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ดังนี้

**ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

ข้อเสนอแนะ	นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ควรเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG เนื่องจากบริษัทฯ สามารถระดมทุนประมาณ 12,000 ล้านบาท ผ่านใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1") ที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรแล้วได้
คำถาม	นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สอบถามว่า กิจการที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในครั้งนี้ มีลักษณะการประกอบธุรกิจแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า มีธุรกิจนายหน้าประกันภัยและธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
คำตอบ	นายโชติชวาล สີไตรรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ลักษณะการประกอบธุรกิจของกิจการที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในครั้งนี้ มิได้แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากเป็นการให้บริการการชำระเงินที่มีวงเงินไม่มาก และเน้นใช้ชำระค่าบริการหรือสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นต้น
คำถาม	นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามถึง (1) ระยะเวลาคืนทุนสำหรับการลงทุนในครั้งนี้ (2) ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ยืม และ (3) เหตุผลที่บริษัทฯ ไม่กู้ยืมเงินจาก BSS โดยตรง หาก BSS เป็นผู้บริหารจัดการเงินที่ผู้ถือบัตรเติมเข้าไปในบัตรแรบบิท
คำตอบ	นายโชติชวาล สີไตรรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อผู้ถือบัตรเติมเงินเข้าไปในบัตรแรบบิท BSS มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดเข้าไปฝากไว้ในบัญชีของสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถกู้ยืมเงินจาก BSS ได้

<p>ข้อเสนอแนะ</p>	<p>Mr. Basant Kumar Dugar แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) บริษัทฯ ควรกำหนดเงื่อนไขในการชำระคืนเงินกู้ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) แบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืน</li> <li>(2) BTSG ควรจัดให้มีศูนย์กลางการบริหารการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ</li> <li>(3) บริษัทฯ ควรนำเสนออัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity Ratio) เพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุน</li> <li>(4) จากการที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก บริษัทฯ จึงควรพิจารณาการกู้ยืมเงินในรูปแบบตลาดเงินระหว่างธนาคาร (Interbank Money Market) เพราะปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย LIBOR ระยะเวลา 1 วัน ของประเทศไทยต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ต่ำ โดยไม่เกินอัตรา MLR เฉลี่ย</li> </ol>
<p>คำถาม</p>	<p>นายสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามถึงข้อดี โอกาสทางธุรกิจ ข้อเสียและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน รวมถึงแผนการบริหารจัดการ BSSH และ BSS ภายหลังจากการเข้าลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น เช่น ค่าสอบบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการคำนึงถึงการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ด้วยการรวมบางหน่วยงานเข้าด้วยกันหรือไม่อย่างไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายมารุต อรรถไกรวัลลวที่ ประธานฯ ชี้แจงว่า จากแนวโน้มและทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปัจจุบัน พบว่า สื่อออนไลน์ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างการเติบโตของบริษัทฯ และการที่ BSSH และ BSS มีการประกอบกิจการอยู่แล้ว จะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทฯ ในการเข้าถึงและสร้างฐานลูกค้า อันจะทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง</p> <p>นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในแง่ของกลยุทธ์ การที่บริษัทฯ มีข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ และวางแผนการใช้สื่อโฆษณา จะทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในการนำเสนอสื่อโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่สามารถแสดงความคุ้มค่าในการใช้สื่อโฆษณาให้กับลูกค้าได้ โดยปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ให้บริการสื่อโฆษณารายใดสามารถนำข้อมูลและสื่อโฆษณามาทำงานควบคู่กันได้ อนึ่ง สำหรับแผนการบริหารจัดการกิจการ บริษัทฯ จะพิจารณาประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมเป็นหลัก</p> <p>รศ. จารุพร ไวยนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่บริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS โดยไม่ใช้เงินทุนที่จะได้รับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 นั้น ได้แก่ (1) บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหากบริษัทฯ ไม่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา (2) จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 มีความไม่แน่นอน และ (3) บริษัทฯ อาจต้องซื้อกิจการในมูลค่าที่แพงขึ้น หากบริษัทฯ รอเงินทุนที่จะได้รับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เพราะกิจการมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต</p>

คำถาม	<p>นายสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ ต้องบันทึกส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจากผลต่างระหว่างมูลค่าซื้อขายกับมูลค่าทางบัญชีสุทธิของ BSSH และ BSS ประมาณ 600 ล้านบาท จะเป็นภาระของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร</p>
คำตอบ	<p>นางสาวจिरยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ธุรกิจรวมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกิจรวมการซื้อหุ้น BSS เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของ BTSG และการบันทึกส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าซื้อขายกับมูลค่าทางบัญชี ซึ่งจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ แม้ราคาซื้อหุ้น BSSH และราคาซื้อหุ้น BSS จะไม่เท่ากับมูลค่าทางบัญชีทุกรายการ เพราะ BTSG และ BTSC ในฐานะผู้ขายมีหน้าที่ต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของตัวเอง แต่อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ราคาสำหรับธุรกิจรวมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกิจรวมการซื้อหุ้น BSS เป็นราคาที่เหมาะสม เพราะอยู่ในช่วงราคาประเมินตามวิธีการตามมาตรฐานทางวิชาชีพ</p>
คำถาม	<p>นางสาวจิตนพภัทร พรพิบูลย์ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนรองรับสำหรับกรณีประโยชน์ที่จะได้รับการจากการลงทุนในครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร รวมทั้งแสดงความเห็นว่า บริษัทฯ ควรคำนึงถึงการลดต้นทุนของบริษัทฯ และควรใช้ข้อมูลที่จะได้รับการลงทุนในครั้งนี้อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ</p> <p>นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องเนื่องกันว่า ข้อมูลที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ประกอบการเสนอขายสื่อโฆษณา มีข้อจำกัดในการเปิดเผยหรือไม่ และลูกค้าของบริษัทฯ จะเชื่อมั่นกับข้อมูลที่บริษัทฯ นำเสนอได้อย่างไร</p>
คำตอบ	<p>นายมารุต อรรถไกววัลวที ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจในการลงทุนครั้งนี้ เนื่องจากก่อนการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกิจรวมการซื้อหุ้น BSS บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและทดลองใช้ข้อมูลประกอบการขายสื่อโฆษณา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดี</p> <p>นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การใช้ข้อมูลประกอบการเสนอขายสื่อโฆษณานั้น บริษัทฯ จะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของแต่ละบุคคล แต่เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณาต้องการ เช่น กลุ่มเป้าหมายอายุ 15-24 ปี อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ ทำให้ทราบได้ว่า กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าของบริษัทฯ ต้องการเจาะจงอยู่บริเวณใด เพื่อนำเสนอแพ็คเกจสื่อโฆษณาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าต่อไป</p> <p>สำหรับความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น หากพิจารณาจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลลูกค้าบัตรแอมบิทที่ออกและจำหน่ายแล้วกว่า 5.3 ล้านใบ ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายรีเวิร์สกว่า 2 ล้านราย จะพบว่า เป็นข้อมูลของผู้บริโภคแต่ละรายที่ถือและใช้บัตรแอมบิทอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างกับการทำวิจัยและสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคบางจำนวนเพื่อใช้เป็นตัวแทนกลุ่มคนทั่วประเทศไทย ซึ่งส่วนนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนและความคุ้มค่าของการลงสื่อโฆษณาได้อย่างแท้จริง</p>

an

คำถาม	นายสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่า ฝ่ายบริหารได้พิจารณาวิธีการชำระค่าหุ้น สำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS เป็นหุ้นออกใหม่ (Share Swap) หรือไม่อย่างไร
คำตอบ	นายโชติชวาล สีไตรรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารได้พิจารณาวิธีการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นออกใหม่ (Share Swap) ประกอบกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกหุ้นใหม่ (Dilution) ก่อนตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมด้วยโครงสร้างในลักษณะนี้แล้ว
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า (1) เหตุใด BPS จึงไม่รวมอยู่ในธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และ (2) บริษัทฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหรือไม่ หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท แรบบิท รีเวอร์ดิส จำกัด ("RR") จาก BTSG ในอนาคต
คำตอบ	นายโชติชวาล สีไตรรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของ BPS อันได้แก่ ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีอันเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนและระบบชำระเงินภายในประเทศนั้น มีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ BTSC โดยตรง จึงเป็นเหตุให้ไม่รวม BPS เข้ามาในธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH สำหรับ RR ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Loyalty Program) และเครือข่ายเครื่องพิมพ์คูปองอัตโนมัติ (Coupon Kiosks) อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน จึงยังไม่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ที่จะเข้าซื้อหุ้น RR ในขณะนี้ ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้น RR จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปหรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามถึงผลประกอบการของบริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("AERO")
คำตอบ	นายมารุต อรรถไกรวัลวที ประธานฯ ตอบว่า AERO เป็นบริษัทผู้ให้บริการสื่อโฆษณาการบิน ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AERO มีผลการดำเนินงานที่ดีย่างต่อเนื่อง
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้ระบุถึงความเสี่ยงจากแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัท BSSH ต่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนของบริษัทฯ เนื่องจากในช่วง 2 ปี ข้างหน้า กิจการบางแห่งภายใต้กลุ่มบริษัท BSSH มีแผนงานที่จะลงทุนในอุปกรณ์จำนวนเกือบ 1,000 ล้านบาท เช่นนี้ เงินลงทุนดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากที่ใด
คำตอบ	นางสาวจิรายง อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า เงินลงทุนในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท BSSH ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งใช้สำหรับทำโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า และ/หรือบริการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า บัตรแรบบิทมีวันหมดอายุ และมีการเก็บค่าธรรมเนียมบัตรหรือไม่อย่างไร

คำตอบ	นายมารุต อรรถไกววัลวที ประธานฯ ตอบว่า บัตรแรบบิทมีอายุการใช้งาน 5 ปีนับแต่วันออกบัตร และมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรครั้งแรก
-------	--

\*\*\*\*\*

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บางกอกสมาร์ตการ์ด ซิสเทม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 จากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากรายละเอียดธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS) เห็นว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS จะสนับสนุนธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจร โดยจะเป็นการพัฒนาธุรกิจจากการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out-of-Home Media) แบบดั้งเดิมสู่การประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในรูปแบบใหม่ที่อาศัยฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคของธุรกิจ BSSH และ BSS มาวางแผนสื่อโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ (Data-Centric Media Hypermarket) ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปใช้เวลากับสื่อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน และ/หรือ แท็บเล็ตมากขึ้นได้อย่างทันกาล พร้อมทั้งตอบสนองกับการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที่กำลังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งกำลังพัฒนาในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

(2) ธุรกิจของ BSSH และ BSS มีหลายแง่มุมที่สามารถส่งเสริมธุรกิจปัจจุบันที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบริษัทฯ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของ BSSH และ BSS ซึ่งรวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ผู้รับชมสื่อโฆษณา และพันธมิตรทางการค้าต่าง ๆ ตลอดจนการได้รับใบอนุญาตที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมาเพื่อต่อยอดการสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ราคาซื้อขายหุ้น BSSH และ BSS เป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในปัจจุบันของบริษัทฯ และการสร้างการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เอกสาร และ/หรือ หลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS รวมทั้งติดต่อ เจรจา ตกลง และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS ในนามของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BSSH ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 จาก BTSG และการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BSS ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 จาก BTSC ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย แต่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,333,437,120	99.4147
ไม่เห็นด้วย	7,850,476	0.5852
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (556 ราย)	1,341,287,596	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 3 ราย ได้แก่ (ก) BTSG ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,331,604,392 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข) BTSC ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 3,500,640,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ค) นายศิริ กาญจนพาสน์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 37,188,458 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงินจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากรายละเอียดธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG) เห็นว่า ธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกให้กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถใช้ข้อเสนอตามธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG เป็นมาตรฐานในการต่อรองเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งก่อนการเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG บริษัทฯ จะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่สำคัญที่เสนอโดยสถาบันการเงิน เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่สำคัญภายใต้ธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG และจะเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG ก็ต่อเมื่ออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับจาก BTSG เป็นอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่ดีที่สุดหรือเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับจากสถาบันการเงิน

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน เอกสาร และ/หรือ หลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG รวมทั้งติดต่อ เจรจา ตกลง และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG ในนามของบริษัทฯ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินจาก BTSG ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย แต่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,333,427,120	99.4139
ไม่เห็นด้วย	7,847,476	0.5850
งดออกเสียง	13,000	0.0009
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (556 ราย)	1,341,287,596	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 3 ราย ได้แก่ (ก) BTSG ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,331,604,392 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข) BTSC ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 3,500,640,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ค) นายศิริ กาญจนพาสณ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 37,188,458 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

\*\*\*\*\*

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่เป็นประธานฯ ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณามติเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวจะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ 5** พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 857,993,253 บาท เป็นจำนวน 857,990,523 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 27,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 7 อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายทั้งสิ้นจำนวน 1,715,599,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้



สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จำนวน 1,715,572,328 หุ้น และ (2) หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 จำนวน 27,300 หุ้น

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 2,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 857,993,253 บาท เป็นจำนวน 857,990,523 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 27,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,715,572,328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 857,993,253 บาท เป็นจำนวน 857,990,523 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 27,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,161,714,694	99.8085
ไม่เห็นด้วย	11,807,294	0.1912
งดออกเสียง	10,000	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (558 ราย)	6,173,531,988	100.0000

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

*Or*

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	857,990,523 บาท	(แปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	8,579,905,230 หุ้น	(แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	8,579,905,230 หุ้น	(แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,161,714,706	99.8085
ไม่เห็นด้วย	11,807,282	0.1912
งดออกเสียง	10,000	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (558 ราย)	6,173,531,988	100.0000

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 34,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 857,990,523 บาท เป็นจำนวน 891,990,523 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 34,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 857,990,523 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 891,990,523 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตดังกล่าวได้อย่างทันกาล และมีได้ใช้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS

2. แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ มีแผนการที่จะนำเงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

3. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

รายละเอียดการลงทุนจะขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้น

ทั้งนี้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 14-15

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 34,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 857,990,523 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 891,990,523 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 34,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 857,990,523 บาท เป็นจำนวน 891,990,523 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,134,770,564	99.3721
ไม่เห็นด้วย	38,761,424	0.6278
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (558 ราย)	6,173,531,988	100.0000

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนศรี สอบถามว่า (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะเสนอขายในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว และในกรณีที่จะเสนอขายหลายคราว ในแต่ละคราวจะมีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการเสนอขายหรือไม่ และ (2) บริษัท ได้รับรู้ชื่อบุคคลที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้แล้วหรือไม่อย่างไร
คำตอบ	นางสาวตารุณ เกศ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัท จึงสามารถพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราวก็ได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการลงทุนแต่ละครั้งของบริษัท ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ยังไม่มีรายละเอียดว่า บริษัท จะเข้าลงทุนในกิจการใด สำหรับบุคคลที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น จะนำเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 9

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	891,990,523 บาท	(แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	8,919,905,230 หุ้น	(แปดพันเก้าร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	8,919,905,230 หุ้น	(แปดพันเก้าร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,134,794,104	99.3725
ไม่เห็นด้วย	38,737,884	0.6274
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (558 ราย)	6,173,531,988	100.0000

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 686,433,290.20 บาท อันสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว
- (2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญาและ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

*Signature*

(5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง อนึ่ง รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า 92-97

อนึ่ง ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,134,794,106	99.3725
ไม่เห็นด้วย	38,737,882	0.6274
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (558 ราย)	6,173,531,988	100.0000

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี สอบถามว่า เหตุใดราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลง และไม่สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทฯ
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานฯ ชี้แจงว่า สิ่งที่ยากให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นสำคัญคือ ความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น การขยายธุรกิจไปยังประเทศมาเลเซีย หรือการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตก้าวหน้าให้ผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวโน้มของสถานะอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา และเห็นว่า บริษัทฯ ไม่สามารถหยุดนิ่งหรืออยู่เฉยได้ เพราะหากบริษัทฯ หยุดนิ่ง จะทำให้การเติบโตของบริษัทฯ ถดถอยไปโดยอัตโนมัติ อนึ่ง สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อขายหุ้น BSS นั้น BTSG เห็นว่า มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะปรับโครงสร้างให้ BSSH และ BSS อยู่ภายใต้บริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการส่งเสริมทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต

\*\*\*\*\*

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ข้อเสนอแนะ	นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์ แสดงความคิดเห็นว่า ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้พยายามให้การเติบโตของบริษัทฯ เกิดจากปัจจัยภายนอกด้วยการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดจำนวนคู่แข่ง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของบริษัทฯ ควรเกิดจากปัจจัยภายในของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ เข้าซื้อ และ/หรือ ร่วมทุนกับกิจการต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นการลดจำนวนคู่แข่ง แต่เป็นการนำความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายมาส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพราะบริษัทฯ ต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้า ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา การเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ จึงพิจารณาเฉพาะกิจการที่มีความชำนาญตามแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเติบโตพร้อมกันหลาย ๆ ด้าน มิใช่เป็นการเอากิจการเข้ามารวมกันเท่านั้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ถ้าบริษัทฯ ลงทุนในกิจการที่มีทีมที่ดีและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ธุรกิจของบริษัทฯ จะก้าวหน้ากว่าคู่แข่งรายอื่น





<p>ข้อเสนอแนะ</p>	<p>Mr. Basant Kumar Dugar แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>(1) บริษัทฯ ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในเชิงบวกให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เช่น ข้อมูลอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate) ของบริษัทฯ เป็นต้น</p> <p>(2) บริษัทฯ ควรพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ประเภทผู้ลงทุนสถาบันมากกว่าบุคคลธรรมดา เพราะจะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีเสถียรภาพในระยะยาว โดยอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไตรมาสละ 1 ครั้ง และแต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่จะออกและเสนอขายทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนของราคาหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(3) บริษัทฯ ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับทราบว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องน้ำท่วม เนื่องจากสี่โคมะนาส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ติดตั้งอยู่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งอยู่เหนือพื้นดิน</p> <p>(4) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ควรพิจารณาให้ส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของราคาตลาด และราคาตลาดควรเป็นราคาสูงสุดของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง เพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ สูงขึ้น</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้น BSSH และธุรกรรมการซื้อหุ้น BSS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางสาวตารกเศ ทาวรพานิช ตอบว่า คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรืออย่างช้าภายในไตรมาสที่ 1 ของรอบปีบัญชี 2560/61</p>
<p>ข้อเสนอแนะ</p>	<p>Mr. Basant Kumar Dugar แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>(1) อัตราดอกเบี้ยที่ BTSG จะให้แก่บริษัทฯ กรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ จากสถาบันการเงิน เท่ากับ อัตรา MLR เฉลี่ยลบร้อยละ 2 นั้น ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทฯ จึงควรพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่สำหรับเงินกู้บางส่วน เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพราะในที่สุด ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องถูกรวมเข้าไปอยู่ในงบการเงินของ BTSG</p> <p>(2) บริษัทฯ ควรพิจารณาการกู้ยืมเงินในรูปแบบตลาดเงินระหว่างธนาคาร (Interbank Money Market) เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ</p>

\*\*\*\*\*



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 17.36 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายคีรี กาญจนพาสน์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวตารกศ ถาวรพานิช)  
เลขานุการบริษัท